

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-GDĐT

Triệu Sơn, ngày tháng 03 năm 2021

V/v đề nghị đầu tư cơ sở vật
chất trường THPT đạt chuẩn
Quốc gia.

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong những năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện Triệu Sơn đạt được những kết quả tích cực; chương trình nông thôn mới đạt kết quả đột phá. Đến nay, đã có 27/32 xã được công nhận nông thôn mới đạt 84,3%. Hiện nay, huyện đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành 100% số xã đạt nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2021 và hoàn thành 9 tiêu chí của huyện nông thôn mới và phấn đấu sẽ về đích là huyện nông thôn mới trong năm 2022 theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đề ra.

Theo quy định, huyện đạt chuẩn nông thôn mới khi có tỷ lệ trường THPT đạt chuẩn quốc gia từ 60% trở lên; hiện nay, trên địa bàn huyện có 6 trường THPT (01 trường phổ thông liên cấp tư thực), để đảm bảo huyện nông thôn mới thì phải có 4/6 trường đạt chuẩn quốc gia.

Theo rà soát; trong số 6 trường THPT trên địa bàn đã có 1 Trường THPT là Trường THPT Triệu Sơn I đạt chuẩn quốc gia năm 2018; 05 trường (Trường THPT Triệu Sơn II; Trường THPT Triệu Sơn III; Trường THPT Triệu Sơn IV; Trường THPT Triệu Sơn V; Trường phổ thông Triệu Sơn) do thiếu cơ sở vật chất nên chưa đạt chuẩn quốc gia theo quy định.

Ngày 12/03/2021, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND và các ban ngành Huyện Triệu Sơn đã có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo để tháo gỡ vấn đề trên. Tại buổi làm việc, đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và đồng chí Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn đã thống nhất giao UBND huyện Triệu Sơn có văn bản báo cáo và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, đầu tư kinh phí để Huyện Triệu Sơn có thêm 3 trường THPT đạt chuẩn quốc gia năm 2021, để đảm bảo tiến độ hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2022.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho huyện Triệu Sơn hoàn thành tất cả các tiêu chí và về đích huyện nông thôn mới năm 2022, UBND huyện Triệu Sơn báo cáo

và kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh quan tâm, xem xét đầu tư cơ sở vật chất cho 3 trường THPT trên địa bàn là THPT Triệu Sơn II; THPT Triệu Sơn III; THPT Triệu Sơn V (THPT Triệu Sơn II thiếu khu nhà hiệu bộ; THPT Triệu Sơn III thiếu khu nhà hiệu bộ và sân vận động; THPT Triệu Sơn V thiếu khu nhà hiệu bộ và nhà tập đa năng) 6 tháng cuối năm 2021 với mức kinh phí khoảng 30 tỷ đồng.

Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn rất mong nhận được sự quan tâm, xem xét của Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Sở Tài chính (để b/c);
- Sở Giáo dục và Đào tạo (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính